
สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 

  วันที ่26 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 

   http://www.dailynews.co.th/ 
 
 

'รถยนตไฮโดรเจน' คันแรกของไทย วิ่งฉิว...ไมงอน้ํามัน 
รักษาสิ่งแวดลอม 

ขณะที่ทุก ๆ ประเทศ  ทั่วโลกกําลังคิดคนพลังงานทดแทนอยาง

ขะมักเขมน ดานประเทศไทยของเราก็ไมยิ่งหยอนไปกวากัน ทุกฝายทั้ง

ภาครัฐและเอกชนตางระดมความคิดในการหาทาง ออกเพ่ืออนาคต...  

และแลวความพยายามก็เปนผล เม่ือคนไทยสามารถ ผลิตรถยนตที่ใช

พลังงานจากไฮโดรเจนไดเปนผลสําเร็จ โดยมี พล.อ.ท.มรกต ชาญ

สํารวจ เปนหัวหนาทีมโครงการวิจัยและพัฒนารถยนตพลังงานไฮโดร เจน

ที่แยกจากน้ํา และทีมวิจัยอีก 14 ชีวิต ภายใต บริษัท คลีนฟูเอล เอ็นเนอรยี 

เอ็นเตอรไพรส จํากัด   

อวดสายตาผูคนไปเมื่อวันกอนที่ทําเนียบ กอนการประชุม ครม. โดย 

นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ใหความสนใจและทดลองขับ

รถยนตพลังงานไฮโดรเจนที่ใชพลังงานไฮโดรเจนเปนเชื้อเพลิงคันแรก 

ที่ผลิตโดยฝมือคนไทยขนาด  4 ที่น่ัง ไปเปนที่เรียบรอยแลวสราง 

ความฮือฮาไดไมนอย..  

เสนทางของรถยนตคันนี้มีความเปนมาอยางไร หัวหนาทีมวิจัยวัย 75 ป 

แตยังมีไฟอยู เลาใหฟงวา ใชเวลาในการคิดคนกวา 7 ป ตั้งแตสมัยที่

นํ้ามันเริ่มมีราคาสูงข้ึน จากการศึกษาเทคโนโลยีของตางประเทศที่

ประสบความสําเร็จอยางประเทศแคนาดามี  การทดลองในรูปแบบตาง ๆ 

และสะสมความรูเอาไว รวมทั้ง มีทีมงานที่ทุมเทตั้งใจทํางานกันทุกคน 

จนมาเริ่มลงมือทําอยางจริงจังหลังจากที่ทาง สํานักงานคณะกรรมการ

วิจัยแหงชาติ (วช.) โดย ศ.ดร.อานนท บุณยะรัตเวช เลขาธิการ

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ไดใหความสนใจและให

งบประมาณสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเซลลเชื้อเพลิง (Fuel Cell) 

สําหรับใชในอุตสาหกรรมรถยนต จํานวน 14 ลานบาท เม่ือป พ.ศ. 2550 ที่ผานมา  

หัวใจในการขับเคลื่อนของรถยนตไฮโดรเจนอยูที่ เซลลเชื้อเพลิง ซึ่งประกอบไปดวยแผนเยื่อบาง ๆ ใส ๆ เหมือนแผนกันแสง

คลายฟลมในรถยนต เรียกวา MEA ที่ยอมาจาก Membrane Electrode Assem bly เรียกเปนภาษาไทยวา เยื่อแลกเปลี่ยน

โปรตรอน โดยทั้ง 2 ดานของ MEA จะประกอบดวยแผนไบโพลา (Bipola Plate) ที่ทําจากแกรไฟต ประกอบเรียงกันเปน

เซลลเชื้อเพลิง 1 สแตค (Stack) โดยแผนไบโพลา จะทําหนาที่สงไฮโดรเจนเพ่ือเขา ไปแยกที่ MEA ใหเปนไฟฟาไปยัง

มอเตอรและทําหนาที่รวมกับออกซิเจนทําใหเกิดเปนน้ําออกมา  ตอดานหลัง
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“เม่ือไฮโดรเจนผานเขามาจะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นโดยอาศัยแผนไบโพลาเปนตัวเรงปฏิกิริยาทําใหเกิดอิเล็กตรอนอิสระที่

เปนกระแสไฟฟาเคลื่อนผานตัวนําไฟฟาสงไปยังมอเตอรเพ่ือขับเคลื่อนรถยนต และเมื่ออิเล็กตรอนไหลวน ครบวงจรจะ

กลับมารวมกับไฮโดรเจนประจุบวกและออกซิเจนที่อยูในอากาศเกิด

เปนน้ําออกมา ซึ่งเปนการทํางานที่ไมเกิดมลพิษและกอใหเกิดเสียง

ดังของเครื่องยนตแตอยางใด” 

พล.อ.ท.มรกต กลาวถึงประสิทธิภาพของรถใหฟงวา มีการติดตั้ง

มอเตอรใหขับเคลื่อนเพลาลอแทนเครื่องยนต โดยใชกระแสไฟฟา

จากเซลลเชื้อเพลิงขนาด 8 กิโลวัตต ที่ติดตั้งอยูสวนหนารถ ลักษณะ

ตัวรถขึ้นรูปจากโครงเหลก็ และตัวถังหุมดวยไฟเบอรกลาส มีทีน่ั่งเปน

เบาะหนัง  

“โดยรถจะใชกระแสไฟฟาเพียง 4 กิโลวัตต จึงมีกระแสไฟฟาเหลือพอที่จะนําไปใชกับระบบทําความเย็น และเครื่องเสียง

ภายในรถอีกดวย และบรรจุไฮโดรเจน 900 ลิตร นํ้าหนัก 70 กรัม ใสถังไวดานหลังของตัวรถ สามารถวิ่งไดระยะทาง 40 

กิโลเมตร ดวยความเร็ว 90 กิโลเมตรตอชั่วโมง หรือประมาณ 20-30 นาที จะตองมีการเติมไฮโดรเจนใหมอีกครั้ง ซึ่งการ

ขับเคลื่อนของรถไฮโดรเจนจะวิ่งเร็วแคไหนขึ้นอยูกับพลังงานของมอเตอรที่ใสเขาไป สําหรับรถไฮโดรเจนคันนี้จะมีอายุการ

ใชงานไดประมาณ 4 ป เพราะเยื่อแลกเปลี่ยนโปรตรอนจะเสื่อมตองเปลี่ยนแผนใหม แตแผนไบโพลายังใชไดอยู” 

ดานแหลงที่มาของไฮโดรเจนนั้น เฉพาะที่นิคมอุตสาหกรรมอิสเทิรนซีบอรด ซึ่งมีโรงงานทําแกว โรงงานเม็ดพลาสติก 

โรงงานแยกแกส มีการปลอยไฮโดรเจนรวมกันแลวชั่วโมงละประมาณ 20 ตัน ทิ้งไปในอากาศ ไมมีการนํามาใชหรือถามีก็

เพียงเล็กนอยเทานั้น ซึ่งสามารถนํามากักเก็บไวใชกับรถไฮโดรเจนไดอยางนอยกวาแสนคัน 

รถยนตไฮโดรเจนคันนี้ ทําใหไทยเปนประเทศที่ 6 ของโลก ที่สามารถผลิตออกมาใชงานไดจริงบนทองถนน หลังจากที่ 

แคนาดา สหรัฐอเมริกา เยอรมนี ญี่ปุน และจีน ผลิตสําเร็จมาแลว 

“หากมีการนํามาใชในรถยนตทั่วไปเพื่อขับเคลื่อนบนทองถนน จําเปนตองมีการติดตั้งตัวถังไฮโดรเจนใหบรรจุกาซไฮโดรเจน

ไดมากขึ้นสําหรับปอนเซลลเชื้อเพลิงเพ่ือขับเคลื่อนเปนพลังงานไฟฟาในระยะทาง ที่ไกลข้ึน ยอมรับวารถยนตไฮโดรเจนคัน

น้ีมีตนทุนการผลิตรวมแลวประมาณ 3 ลานบาท ซึ่งเปนราคาที่คอนขางสูง แตหากในอนาคตภาครัฐมีการสนับสนุนใหเปน

พลังงานทางเลือกที่ตองศึกษาพัฒนาตอไป เชื่อวาตนทุนการผลิตจะลดลงได”  

หลังจากที่ผลิตรถยนตไฮโดรเจน ขนาด 4 ที่น่ังไดเปนผลสําเร็จแลว มีการตอยอดเพ่ิมข้ึนโดย นายประสิทธ์ิ โพธสุธน 

ประธานคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา มีขอสรุปวา รถยนตไฮโดรเจนยังเปน

เทคโนโลยีใหมและตนทุนยังแพงอยู จึงมีแนวคิดในการสรางเปนรถประจําทางหรือรถเมลสาธารณะ ขนาด 20 ที่น่ังข้ึน เพ่ือ

ใหบริการประชาชนนาจะดีกวา จึงมีการแตงตั้ง คณะอนุกรรมาธิการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม ข้ึน 

โดยมี ดร.นิลวรรณ เพชระบูรณิน เปนประธาน และไดงบประมาณในการวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) 

จํานวน 20 ลานบาท  
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“ตอนนี้อยูในขั้นตอนการผลิตเซลลเชื้อเพลิงขนาด 11 กิโลวัตต เพ่ือนํามาใชกับ รถประจําทาง ขนาด 20 ที่น่ัง จํานวน 2 คัน 

โดยใชคันละ 3 สแตค มีตนทุนสแตคละประมาณ 3 ลานบาท ฉะนั้นตนทุนของรถอยูที่เกือบ 10 ลานบาท ราคานี้เปนของ

เทคโนโลยีใหมที่ตนทุนยังสูงอยู แตเม่ือไหรที่มีเทคโนโลยีมารองรับมากกวานี้ราคาแผงเซลลเชื้อเพลิงอาจลดลงอยูที่ราคา

ประมาณลานกวาบาทตอคัน ดานตัวรถตนทุนอยูที่ 1 ลานบาท จึงถือวารถเมล 1 คัน ตกอยูที่ราคาไมเกิน 3 ลานบาท เม่ือ

ติดตั้งไฮโดรเจนดานบนของตัวรถจะอยูที่ราคา 5 ลานบาท  ซึ่งราคารถเมลที่ใชกันอยูน้ีก็ อยูที่ราคาประมาณนี้ แตกอมลพิษ

และเสียงดัง ถาน้ํามันข้ึนก็เก็บคาโดยสารเพิ่มอีก แตรถเมลไฮโดรเจนไมสงผลกระทบดังกลาว” 

รถเมลไฮโดรเจนจะแตกตางจากรถเมลทั่วไปคือ มี 6 ลอ ดานละ 3 ลอ มี 2 เพลา เพลาละ 8 กิโลวัตต รวมเปน 16 กิโลวัตต 

เพ่ือใหขับไดแรงขึ้น เร็วข้ึน และมีสมรรถนะสูงข้ึน วิ่งดวยความเร็ว 60 กม.ตอชั่วโมง ที่เลือกรถขนาด 20 ที่น่ัง เพราะตองการ

ใหเกิดการคลองตัวในการใชงาน หากโครงการผานการพิจารณางบประมาณ คาดวาจะใชเวลาประมาณ 4-5 เดือน ในการ

ปรับปรุงใหสมบูรณออกใชงานไดจริง เพราะตัวรถเมลไมไดมีสวนประกอบที่ซับซอนแตอยางใด  

สวนดานสถานีเติมไฮโดรเจนและเรื่องกฎหมายรองรับการผลิต รวมทั้งการนํามาใชงานจริงบนทองถนน คงเปนเรื่องที่ทาง

รัฐบาลตองพิจารณาเปนข้ันตอนตอไป 

พล.อ.ท.มรกต ฝากความหวังไววา “เม่ือทําเปนรถเมลไฮโดรเจนออกมาไดแลวใชงานไดจริง อยากใหรถตนแบบทุกคัน     

ถูกเผยแพรวิทยาการในสวนนี้ไปยังหนวยงานที่เก่ียวของหรือมีความสนใจ เพ่ือจะไดตอยอดในสวนตาง ๆ ตอไปมีการ

ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนาใหดีข้ึน ราคาตนทุนจะไดถูกลง โดยอยากใหรัฐบาลชวยสนับสนุนจะไดเปนความรูที่มีการ    

ตอยอดกันตอไปในเชิงพาณิชยและที่สําคัญเปนการสรางงานใหกับคนไทยไดอีกทางหนึ่งดวย” 

ผลงานชิ้นโบแดงนี้ ชวยสรางศักยภาพใหกับประเทศและคนไทยไปแลวในสายตาของชาวโลก คงเปนเรื่องนาเสียดายหาก

ขาดการสนับสนุนในเชิงสรางสรรคและจริงใจ!. 

จุฑานันทน  บุญทราหาญ 
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